



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายสารสนเทศ

วันที่ 14

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ส่วนอำนวยการ โทร. 2 5 ๒๕๖๐

ที่ ทส.๑๖๒๑.๑/ ๖๕๕ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน	ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าทุกป่า
<u>หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ</u>	หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เรียนมาเพื่อทราบ สำหรับส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติ

สำหรับหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักฯ ต่อไปด้วย

(นายบรรจง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

- นาง

- นายอภิเดชรัตน์

(นายชัชชัย คำดี)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

# สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  
ที่ ๑๘/ ๒๕๖๐

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสม และประโยชน์แก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการโดยปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จำนวน ๘ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

อนึ่ง บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายยรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเสาวนีย์ คำใบ)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

(แบบท้ายคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นางนิชาบุล จันมรา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑๑๐๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป - ประຈจำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ - ประຈจำฝ่ายบริหารทั่วไป	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
๒	นางสาวณัฐรุจา แคลนกระโทก	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๒๐๗๐	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการ - ประຈจำฝ่ายประสานงานโครงการ	อีกหน้าที่หนึ่ง
๓	นายฉัตรชัย คำดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๕๓๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ - ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการ - ประຈจำฝ่ายประสานงานโครงการ	อีกหน้าที่หนึ่ง
๔	นายภานุพงศ์ เศษะปักษ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๑๖๔๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ - ประຈจำฝ่ายประสานงานโครงการ - ประຈจำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
๕	นายดอม พงษ์เทิน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๔๗๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ - ประຈจำฝ่ายประสานงานโครงการ - ประຈจำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
๖	นายสุรพล ชิงคประภากุล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๑๔๕๒	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช) ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ - ประຈจำฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ - ประຈจำฝ่ายบริหารทั่วไป	อีกหน้าที่หนึ่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
	สำเนาถูกต้อง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครศรีธรรมราช)			

๒๕

(นางสาวเสาวนีย์ คำใบ)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

(แบบท้ายคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา) ที่ ๗๗  
**สำเนา**)

๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๓	นายพรชัย ก้อนห่อไธ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	๑๖๖	- ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	อีกหน้าที่หนึ่ง
๔	นางสาวเสาวนีย์ คำใบ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	๔๔๔	- ประจําฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	อีกหน้าที่หนึ่ง
				จำนวน ๔ ราย	

สำเนาถูกต้อง

*สม*  
 (นางสาวเสาวนีย์ คำใบ)  
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ